

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/ ๑๗๒๗๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวเสนอขอเปลี่ยนแปลงเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำภูมิจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๑๐๓/๔๕๘

ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำภูมิจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำภูมิจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจะได้เสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐนิการากัวให้มีพลวัตที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและราบรื่น และเป็นช่องทางในการขยายความร่วมมือทวิภาคีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน และเมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เรียนราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งกรณีเอกอัครราชทูตดังกล่าวขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้ง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

/ จะได้ออกให้ ...

จะได้ขอให้ราชเลขาณูการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีทั้งสองกรณีดังกล่าวพร้อมกับกรณีเอกอัครราชทูต
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งไปในคราวเดียวกัน
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒ (กรรมการ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๒

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th